



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สร้างทายาท‘หม่อนไหม’ระดับเยาวชน

### เกษตรกรจับมือสถาบันพัฒนาออกแบบลวดลายผ้า

นางศุภรัตน์ วัชรกุลต์ เหล่าวิชา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า การกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมหม่อนไหม คือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน กรมหม่อนไหม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ตั้งแต่ปี 2558 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาการออกแบบ นำนักศึกษาลงพื้นที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมเกี่ยวกับภูมิปัญญาหม่อนไหม วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวคิดพัฒนาลวดลายผ้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กรมหม่อนไหม และ 6 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาการออกแบบ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม การทอผ้า สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจากเจ้าของภูมิปัญญา ส่งต่อไปกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

นำไปสู่การสร้างค่านิยมให้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมด้านหม่อนไหมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ทอผ้าและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรและเยาวชน โดยเกษตรกรได้รับการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการพัฒนาลวดลายผ้าจากการออกแบบเยาวชน ช่วยสร้างโอกาสในการใช้ผ้าไหมในกลุ่มเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่มากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่เยาวชนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าของแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดความภูมิใจเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ตนเองต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

